



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: สัมมนา	เดลินิวส์
2. กองทุน FTA ผนึกความร่วมมือ 14 ชาติ พัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตร...	ไทยโพสต์
3. กองทุน FTA ผนึกความร่วมมือ 14 ชาติ พัฒนาเครือข่ายโครงการ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. กองทุน FTA ผนึกความร่วมมือ 14 ชาติ พัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตร...	แนวหน้า
5. สศก.ปรับบริการด้านเกษตรมุ่งสู่ServiceProviderเต็มรูปแบบ	แนวหน้า
6. 'นฤมล'ตั้งโต๊ะลุยสานหิ้งกองทุนฟื้นฟูฯแก้มือ	ข่าวสด
7. คอลัมน์: สก๊อปพิเศษ: ชาวพะเยา เตรียม เฮ !!! รมช.อัครา เดินหน้าเพิ่ม...	แนวหน้า
8. กรมชลฯ ร่วมทีม รมช.อัครา ฟื้นฟู เยียวยา เพื่อฟ้าหลังฝนของคนแม่สาย	สยามรัฐ
9. 'อึ้งค์'ดูจัดการน้ำ'กรมชลฯ' การันตีปีนี้กรุงเทพฯไม่ท่วม น้ำยมล้น'รพ.สต.'พิจิตรจม มติชน	
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. หนุนเกษตรกร-ผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์	เดลินิวส์
12. เอฟทีเอไทย-จีนดันส่งออก	เดลินิวส์



☑ สัมมนา... นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Project Matching Connecting Opportunities การพัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกาสตลาดการค้าเสรี” ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

กองทุน FTA ผนึกความร่วมมือ 14 ภาครี พัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกาสตลาดการค้าเสรี

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Project Matching Connecting Opportunities การพัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกาสตลาดการค้าเสรี” ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย 14 หน่วยงาน ที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ลงนาม MOU ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) กรมปศุสัตว์ 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 4) สมาเกษตรกรแห่งชาติ 5) สมาหุการค้าแห่งประเทศไทย 6) สมาหุอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8) สหกรณ์โคนมกำแพงแสน และ 9) บริษัทพรีเมียม บีพี จำกัด และที่เพิ่งลงนามความร่วมมือเพิ่มเติมล่าสุดอีก 5 หน่วยงาน 10) กรมการข้าว 11) กรมวิชาการเกษตร 12) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และ 14) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



มาร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมประกอบด้วยเกษตรกร ช่างราชการ หน่วยงานภาคเอกชน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 200 คน

โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้ร่วมบรรยายพิเศษ CEO Talk “The Next Chapter Project

Matching Connecting Opportunities มุ่งมองการสร้างความร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกาสตลาดการค้าเสรี” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง “เจาะลึกสถานการณ์ภาคเกษตรยุคดิจิทัล ในตลาดการค้าเสรี: การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ ความท้าทาย และการปรับตัว” โดย รศ.ดร. เรืองชัย ดันสุชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำหรับช่วงบ่าย เป็นเสวนาเรื่อง “Success Stories from Local to Global: ไขเคล็ดลับโครงการต้นแบบของกองทุน FTA” โดยผู้แทนเกษตรกรและผู้รับผิดชอบจากโครงการที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์ว่ากิวครบวงจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร (กรมปศุสัตว์) 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแพของกลุ่มเกษตรกรทำสวนชาทะเล (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 3) โครงการนำร่องต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล EU/NOP ด้วยวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ 4) โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (อ.สค.) พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษ Fast Track Project Matching กิจกรรมจับคู่โครงการที่มีศักยภาพระหว่างหน่วยงานเครือข่าย MOU กองทุน FTA และเกษตรกร เพื่อสร้างโอกาสการเสนอโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการขอรับการลงทุนจากกองทุน FTA ตลอดจนนิทรรศการผลดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือ MOU และโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA ทั้งหมด 18 บูธร่วมกิจกรรม

ที่ผ่านมา เกษตรกรบางส่วนยังมีศักยภาพการผลิตอยู่ในระดับต่ำ สินค้าเกษตรมีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง รวมทั้งการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ขาดแคลนเงินทุนในการทำการเกษตร ขาดความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่

ทันสมัยในการผลิต รวมทั้ง ข้อกีดกันทางการค้าต่างๆ จากประเทศคู่ค้า นำไปสู่การเจรจาการค้าเสรีทางการค้าทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งการพัฒนาภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ทั้งกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มาร่วมกันดำเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าเกษตรในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

“วันนี้กองทุน FTA เรามีกาศีเครือข่าย MOU ร่วมกัน 14 หน่วยงาน การสัมมนานี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะร่วมกันสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการที่มาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA และเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าว และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA มานำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรดังกล่าวเข้ามาด้วยเชื่อมั่นว่าการสัมมนารั้งนี้ จะทำให้มีโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนมายังกองทุน FTA เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรภาคเกษตรของไทย มีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ สศก. กล่าว

กองทุน FTA ผนึกความร่วมมือ 14 ภาครัฐ พัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกาสตลาดการค้าเสรี



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Project Matching Connecting Opportunities การพัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกาสตลาดการค้าเสรี" ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย

14 หน่วยงาน ที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ลงนาม MOU ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) กรมปศุสัตว์ 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 4) สภาเกษตรกรแห่งชาติ 5) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8) สหกรณ์โคนมกำแพงแสน และ 9) บริษัท พรีเมียม บีพี จำกัด และที่เพิ่งลงนามความร่วมมือเพิ่มเติมล่าสุดอีก 5 หน่วยงาน 10) กรมการข้าว 11) กรมวิชาการเกษตร 12) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และ 14) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเกษตรกร ช่างราชการ หน่วยงานภาคเอกชน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นกว่า 200 คน

เลขาธิการ สศก. ได้ร่วมบรรยายพิเศษ CEO Talk "The Next Chapter Project Matching Connecting Opportunities มุมมองการสร้างความร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกาสตลาดการค้าเสรี" นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง "เจาะลึกสถานการณ์ภาคเกษตรยุคดิจิทัล ในตลาดการค้าเสรี: การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ ความท้าทาย และการปรับตัว" โดย รศ.ดร. เรืองชัย ต้นสุชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำหรับช่วงบ่าย เป็นเสวนาเรื่อง "Success Stories from Local to Global: ไขเคล็ดลับโครงการต้นแบบของกองทุน FTA" โดยผู้แทนเกษตรกรและผู้รับผิดชอบจากโครงการที่ประสบผลสำเร็จ

เลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า "วันนี้กองทุน FTA เรามีภาคีเครือข่าย MOU ร่วมกัน 14 หน่วยงาน การสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะร่วมกันสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการที่มาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA และเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าว และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA มานำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรดังกล่าวเข้ามาด้วยเชื่อมั่นว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้มีโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนมายังกองทุน FTA เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ภาคเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่อง"

กองทุน FTA ผนึกความร่วมมือ 14 ภาคี พัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกัสตลาการค้าเสรี



นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเสวนาหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Project Matching Connecting Opportunities การพัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกัสตลาการค้าเสรี” ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย 14 หน่วยงาน ที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ลงนาม MOU ร่วมมือในการแก้ไขปัญหและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้ มีศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) กรมปศุสัตว์ 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 4) สภาเกษตรกรแห่งชาติ 5) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8) สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน และ 9) บริษัท พรีเมียม บีพี จำกัด และที่เพิ่งลงนามความร่วมมือเพิ่มเติมล่าสุดอีก 5 หน่วยงาน 10) กรมการข้าว 11) กรมวิชาการเกษตร 12) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และ 14) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเกษตรกรข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 200 คน

เลขาธิการ สศก. ได้ร่วมบรรยายพิเศษ CEO Talk “The Next Chapter Project Matching Connecting Opportunities มุมมองการสร้างควม

ร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายโครงการเกษตรพันธมิตร สู่ออกัสตลาการค้าเสรี” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง “เจาะลึกสถานการณ์ภาคเกษตรยุคดิจิทัล ในตลาดการค้าเสรี: การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ ความท้าทาย และการปรับตัว” โดย รศ.ดร. เรืองชัย คັນสุชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศเศษฐมิติ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และสำหรับช่วงท้าย เป็นเสนาเรื่อง “Success Stories from Local to Global: ไขเคล็ดลับโครงการต้นแบบของกองทุน FTA” โดยผู้แทนเกษตรกรและผู้รับผิดชอบจากโครงการที่ประสบผลสำเร็จ

เลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า “วันนี้กองทุน FTA เรายังมีเครือข่าย MOU ร่วมกัน 14 หน่วยงานการสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะร่วมกันสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการที่มกขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA และเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าว และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA มาก่อนเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรดังกล่าวเข้ามาด้วยเชื่อมั่นว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้มีโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนมาจากกองทุน FTA เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ภาคเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนอย่งยั่งยืนต่อไป”



สศก.ปรับบริการด้านเกษตร มุ่งสู่ServiceProviderเต็มรูปแบบ

นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กล่าวถึงการส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร หรือ Agricultural Service Provider ช่วยเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมกำหนดให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มเติม นอกจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทางด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยออกระเบียบฉบับใหม่เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ. 2567 ได้ผ่านประชามติเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจกลับพบว่ายังมีเกษตรกรที่ให้อำนาจในส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพียงร้อยละ 1

ของครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด อีกทั้งข้อมูลทะเบียนเครื่องจักรกลการเกษตรดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร จึงทบทวนการรับขึ้นทะเบียน โดยที่ สศก.ได้ยกร่าง “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ. 2567” พร้อมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลทั่วไป โดยระเบียบดังกล่าวผ่านประชามติได้รับความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขาฯ สศก.กล่าวต่อว่า จากที่ได้จัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายฯ รวมถึงมีหนังสือ

แจ้งให้หน่วยงานทั้ง 22 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบพบว่ามากกว่าร้อยละ 93.26 เห็นด้วยกับ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวทั้งฉบับ หลังจากนั้น สศก.จะเสนอ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อ รรมว.เกษตรฯ ลงนามโดยเร็ว พร้อมแจ้งให้หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตร และการประกอบกิจการด้านการเกษตรต่อไป

นอกจากนี้ สศก.มีแผนประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาช่องทาง อาทิ แพลตฟอร์มรวบรวมแหล่งให้บริการผู้ประกอบการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

'นฤมล' ตั้งโต๊ะลุยสานหนังกองทุนฟื้นฟูฯ แก้มือบ

นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสโกกร พิมพ์บึง กรรมการและเลขานุการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เข้าพบนางนฤมล ธิญ์โชติวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอรับทราบนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับเกษตรกร โดยนายสโกกรได้ให้รายละเอียดว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 รัฐบาลสมัยก่อนหน้าได้พิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกร แต่ผ่านมา 6 ปีแล้วยังไม่มีเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างหนี้เลย

“รมว.เกษตรฯ ได้สอบถามถึงอุปสรรคการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ กฟก. ซึ่งได้มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนแต่ละองค์กร แต่ละภาคร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหา เพราะสงสารและเป็นห่วงเกษตรกรที่มาเดินขบวนและนอนค้างแรม ไม่อยากเห็นเกษตรกรมานอนหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เหมือนในขณะนี้

นายเอกภาพกล่าวว่า รมว.เกษตรฯ อยากให้เกษตรกรส่งตัวแทนเข้ามาหารือกันในกระทรวงหรือนัดออกไปพบในที่เกษตรกรเลย พร้อมไปปรับฟังความทุกข์ของเกษตรกรทุกที่ และจะนำวาระความเดือดร้อนของเกษตรกรไปหารือท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องนี้สินเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ หนี้สินที่เกษตรกรมีอยู่กับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน เป็นต้น ไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้เพื่อขอลดดอกเบี้ยและหนี้เพราะธนาคารหลายแห่งไม่ได้ใช้เงื่อนไขการกู้โดยเกษตรกร จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กองทุนจะเข้าไปซื้อได้

ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ยื่นความประสงค์และผ่านการตรวจเช็คคัดกรองเพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวนประมาณ 1.6 หมื่นราย จากเดิมประมาณ 5 หมื่นกว่าราย

ชาวพะเยา เตรียม เฮ !!! รถมช.อัครา เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการระบายน้ำ ให้ชาวพะเยาอย่างยั่งยืน



สกู๊ปพิเศษ

ที่จุดสาธิตการประมง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมสำรวจจุด



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15860

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 75.68 Ad Value: 94,600

PRValue (x3): 283,800

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สกู๊ปพิเศษ: ชาวพะเยา เตรียม เฮ !!! รถมข.อัครา เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหาการ...

ชุดคลองผันน้ำจากลำน้ำดำให้ไหลลงสู่กว๊านพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา พื้นที่ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ด้วยการนำเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปสำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

อาทิ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ชุมชน นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาดที่พักรถและถนนหนทางที่ใช้สัญจร กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ พร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด

ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการชุดคลองผันน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนที่ตั้งไว้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดย

เร็วที่สุด ย้ำ..ต้องคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม พร้อมกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรมชลฯ ร่วมทีม รบช.อัครา พันฟู เยียวยา เพื่อฟ้าหลังฝนของคนแม่สาย

นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนชุมชนไม้ดุงชนมิตรภาพ ที่ 169 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุริยพล นูชองงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

จากอิทธิพลของพายุ “ยาจิง” ที่เป็นปัจจัยหลักของเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา โดยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว และอยู่ระหว่าง

การฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้กลับมาเป็นปกติ

ในส่วนของกรมชลประทาน ได้ส่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล และหน่วยงานในพื้นที่ นำเครื่องจักร เครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังน้ำลดลง พร้อมเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การฉีดล้างทำความสะอาดถนนเส้นทางสัญจรในชุมชน และบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังตามชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำ ตลอดจนสนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการจัดส่งน้ำประปาให้กับชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับให้กรมชลประทาน บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย พร้อมสั่งการให้เร่งดำเนินการขุดลอกคลองสาย mmc1(เหมืองแดง) และบ่อดักตะกอน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด



อัครา พรหมเผ่า



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17007

หน้า: 1 (บนซ้าย), 16

Col.Inch: 110.63 Ad Value: 132,756

PRValue (x3): 398,268

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อิงค์' คุมจัดการน้ำ 'กรมชลฯ' การันตีปีนี้กรุงเทพฯไม่ท่วม 'นายมน' รพ.สต.' พิจิตรจรม

'อิงค์' คุมจัดการน้ำ 'กรมชลฯ'
การันตีปีนี้กรุงเทพฯไม่ท่วม
'นายมน' รพ.สต.' พิจิตรจรม
'นายกอิงค์' คุมกรมชลฯ ควบคุมบริหารจัดการน้ำ
บอกคนกรุงไม่ต้องกังวลใจ การันตีปีนี้น้ำไม่ท่วม
กรุงเทพฯ พร้อมสั่งการ 5 ข้อรับมือสถานการณ์
เขียงรายฝนหนักท่วมเวียงป่าเป้า (อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1

'กรมชลฯ'

'อิงค์' คุมกรมชลฯ ควบคุมบริหารจัดการน้ำ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ การบริหารจัดการน้ำ โดยมีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายรัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร นายสุริยพล นุชอนงค์ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์ และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนคร นนทบุรี ร่วมต้อนรับด้วย โดยนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำภาค กลาง รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมระบุช่วงหนึ่งว่า การันตีปีนี้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพฯ

ยันคนกรุงไม่ต้องห่วง-ไม่ท่วม

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า คนกรุงเทพฯ และบริเวณรอบนอกเป็นห่วงกันว่าปีนี้จะมีน้ำท่วมหรือไม่ เวลาปล่อยน้ำได้มีการแจ้งชาวบ้านอยู่แล้วใช่หรือไม่ ต้องแจ้งเตือนไว้ก่อน และตรงนี้ต้องฝาก กระทรวงมหาดไทย (มท.) ในเรื่องอำนวยความสะดวกสบายที่ห้องประชาชน เรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้ ห่วงในพื้นที่กรุงเทพฯ และในป็นี้ นี้ก็เทียบกับปี 2554 ออกมาให้เกิดความสบายใจ ซึ่งปี 2554 มีพายุเข้ามา 5 ลูกแต่วันนี้มีมาลูกเดียว และในปี 2554 เหลือพื้นที่เก็บน้ำเหลือกว่า 1,000 ล้าน ลบ.ม. แต่ตอนนี้เหลือกว่า 6,000 ล้าน ลบ.ม. ห่างจากปี 2554 เยอะมาก ปีนี้มีปริมาณน้ำฝน เยอะกว่าปกติ 2% แต่ในปี 2554 เยอะกว่าปกติ

ประมาณ 25% ดังนั้นคนกรุงเทพฯ ที่กำลังกังวลใจ น้ำจะท่วม ก็ไม่ต้องห่วงเป็นห่วง ฝากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลด้วย หากมีโครงการอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ ก็ขอให้พิจารณา และเสนอมา และให้ดูในเรื่องพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรด้วยว่าได้รับผลกระทบแค่ไหนจะได้พิจารณาเรื่องการเยียวยาต่อไป

สั่งการ 5 ข้อรับมือสถานการณ์

ทั้งนี้ ภายหลังจากติดตามสถานการณ์น้ำ น.ส.แพทองธาร ได้มีข้อสั่งการนายกฯ 1. มอบอธิบดีกรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุด 1.1 ให้กรมชลประทาน บริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาและฝายน้ำล้นเข้าฝั่งซ้าย (คลองชัยนาท ป่าสัก) และฝั่งขวา (ปตร.พลเทพ และ ปตร.บรมธาตุ) ของเขื่อนเจ้าพระยา ให้มีความเหมาะสม และพิจารณาอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลมาประกอบการระบายน้ำให้สอดคล้องด้วย 1.2 ประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบคันกันน้ำ ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะนี้บริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา ได้รับทราบข้อมูลการปล่อยน้ำล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรับยกของต่างๆ ได้ทันต่อไป

ระวังจุดพื้นที่ล่อ-เตรียมเครื่องสูบน้ำ

2. มอบกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดูแลให้การช่วยเหลือในลำดับแรกด้วย 3. มอบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่านนทบุรี และผู้ว่าปทุมธานี และอธิบดีกรมชลประทาน 3.1 ฝักระวังจุดพื้นที่ล่อ และเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 3.2 ทำการพร่องน้ำในคลองสาขาต่างๆ เพื่อรองรับน้ำหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3.3 ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำและประตู

ระบายน้ำให้มีความพร้อมใช้งาน 3.4 เร่งกำจัดขยะ และผักตบชวา ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำและการระบายน้ำออกจากพื้นที่ 4. ตามที่ได้มีการมอบหมายการบริหารจัดการที่เขื่อนเจ้าพระยาและการผันน้ำออกด้านซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เกิดกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนน้อยที่สุด และฝักระวังบริเวณ อ.บางไทร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปริมาณน้ำน้อยประมาณ 53% ของลำน้ำ และการเตรียมการพร่องน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับสถานการณ์ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมซึ่งแบบปี 2554 อย่างแน่นอน

"ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มกำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน" นายกกล่าว

นฤมลขงของบเยียวยาเกษตรกร

ขณะที่ นางนฤมลกล่าวว่า ได้เน้นย้ำกับทางกรมชลประทาน และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง และวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบกลางเพื่อเยียวยาความเสียหายของภาคเกษตรที่เกิดจากอุทกภัยต่อไป

กทม. เตรียมพร้อมรับมือท่วม

นายรัชชาติกล่าวว่า กรุงเทพมหานครต้องรับมือกับ 3 น้ำ คือ น้ำเหนือ น้ำหนุน และน้ำฝน สำหรับน้ำเหนือและน้ำหนุนจะอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก ปัจจุบันน้ำเหนือเราจะอยู่ที่สถานีจุดวัดน้ำบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอดแนวเรามีจุดอ่อนน้ำท่วม 120 จุด ปัจจุบันแก้ไปแล้ว 64 จุด ที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดและมีการเสริมกระสอบทรายป้องกันไว้ มั่นใจว่าเขื่อนแควน้อย-เจ้าพระยา มีคุณภาพ คาดว่าปีนี้น้ำเหนือและน้ำหนุนไม่น่ากังวลแต่เราก็ไม่ประมาท สิ่งที่เป็นห่วงคือน้ำฝน ซึ่งพื้นที่ตกในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แล้วไหลลงสู่เจ้าพระยาโดยมาจากคลองย่อยสู่คลองหลัก หรือจากอุโมงค์ระบายน้ำซึ่งเรามี 4 จุด ยาวรวม 20 กม. แต่ปัญหาการระบายน้ำหลักๆ คือ เส้นเลือดฝอย ที่ผ่านมาเราลอกท่อไปแล้ว 5,000 กม. และคลองหลัก 200 กม. เปิดทางน้ำไหล 2,000 กม. จึงทำให้โดยรวมน้ำไหลได้ดีขึ้น แต่ปริมาณฝนปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนภาพรวมยังน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม

ก็ตาม คาดว่าเดือนตุลาคมฝนจะตกมากขึ้น ซึ่ง กทม.พร้อมรับมือ

เขียงรายฝนหนักท่วมเวียงป่าเป้า

ที่ จ.เขียงราย เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง มีการ เฝ้ารวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขียงราย ให้เฝ้ารวังน้ำ ท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ต.บ้านดู่ ต.นางแล ต.ท่าสุด อ.เมือง ต.โยนก ต.เวียง อ.เขียงแสน ต.เวียงพางคำ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ส่วนพื้นที่ในเขต อ.เมืองเขียงราย คลี่คลายแล้ว แต่ยังมียังท่วมขังบริเวณสี่แยกบายพาส เข้าทำ อากาศยามแม่ฟ้าหลวง บ้านข้าวแคว ต.บ้านดู่ โดยระดับน้ำสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อการจราจรแต่ยานพาหนะทุกชนิดยังสามารถใช้สัญจรได้แต่รถเล็กสัญจรลำบาก และที่บ้านหนองปิง ต.บ้านดู่ ซึ่งเป็นจุดที่บ้านอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ บ้านเรือนจำนวนหลายหลังถูกน้ำท่วมขัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถนนหมายเลข 118 บริเวณ หน้าโบสถ์ป่าจิว ต.ป่าจิว อ.เวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักระหว่างเขียงราย-เขียงใหม่ น้ำป่า ทะลักท่วมถนนตั้งแต่คืนวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา จนกระทั่งวันนี้รถขนาดเล็กยังไม่สามารถใช้เส้นทางได้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ทางเลี่ยงเข้า ปากทาง นุขงชนารถ ไปสันต่อ-ป่าลี้-สบลิ-ออก ร่องกู่ คาดว่าน่าจะแห้งได้ภายในวันนี้

ชุมชนเมืองเขียงใหม่ น้ำเริ่มเน่า

จ.เขียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ น้ำท่วมในเขตตัวเมืองเขียงใหม่ แม้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังมีน้ำเน่าขังตามชุมชนและ หมู่บ้านต่างๆ ที่เป็นรอยต่อทั้ง อ.างตอง สันป่าตอง สันทราย โดยเฉพาะ อ.สารภี ที่ชลประทาน เขียงใหม่ เร่งปฏิบัติการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วม ขัง โดยใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 1,800 ลูกบาศก์ เมตร (ลบ.ม.) ต่อชั่วโมง และ 3,000 ลบ.ม.ต่อ ชั่วโมง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ามาติดตั้งที่บ้านล้องปูหม่น เนื่องจากพื้นที่ท่วม ขังของชาวบ้านในจุดดังกล่าวมีมากจึงเร่งระดม เครื่องสูบน้ำเพิ่ม ต่อมาเวลา 12.00 น. พังกัน ลำนน้ำย่อยบริเวณสะพานน้ำยาย ได้ทุบและขวาง ทางน้ำ หลังจากน้ำป่าหลากมาอย่างรุนแรง

กรมศิลป์ห้วงท่วมขังเวียงกุมกาม

นายเทอดศักดิ์ เย็นจระ ผู้อำนวยการ กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 7 เขียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปากรที่ 7 ได้ เฝ้ารวังและติดตามโบราณสถานในพื้นที่ที่ถูก น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโบราณสถาน เวียงกุมกาม ใน ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เขียงใหม่ ล่าสุด แม่น้ำปิงลดระดับลงจนกลับสู่ภาวะปกติ แล้ว แต่มีโบราณสถานหลายจุดถูกน้ำท่วมขัง เพราะตั้งอยู่ในที่ลุ่มต่ำ ได้ประสานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จ.เขียงใหม่ (ปก.) ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังโบราณสถาน ในระดับสูงออก ให้น้ำลดระดับลงอย่างช้าๆ เพื่อให้โบราณสถานปรับสภาพคลายความชื้นออก สำหรับโบราณสถานเวียงกุมกามที่ถูกน้ำท่วมขังสูง คือ วัดกู่ป่าต้อม วัดปู่เปี้ย วัดหนานช้าง ส่วนที่มี น้ำท่วมขังบางส่วน คือ วัดอีก้าง วัดช้างค้ำ และ วัดหัวหนอง ส่วนเจดีย์เหลี่ยมภายในวัดเจดีย์ เหลี่ยม หรือวัดกู่คำ น้ำที่ทะลักท่วมลดลงแล้ว

พิจิตรยังวิกฤตยมล้นตลิ่ง

ที่ จ.พิจิตร สถานการณ์น้ำท่วมลุ่มแม่น้ำยม ใน พื้นที่ จ.พิจิตร ยังคงวิกฤตอยู่ในพื้นที่ อ.สามง่าม ที่ ต.รังนก และ ต.สามง่าม โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา มี ฝนตกลงมาอย่างหนักนานหลายชั่วโมง ประกอบ กับมวลน้ำเหนือจากทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลกและ จ.สุโขทัย ยังไหลบ่าลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ แม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นแผ่ขยายเป็นวงกว้าง น้ำ ยมได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนน เข้าออกหมู่บ้านในเขต ต.สามง่ามและ ต.รังนก รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านวังลูกช้าง ต.สามง่าม ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำยม 200 เมตร ถูกน้ำท่วมโดยรอบ รวมถึงถนนทาง เข้าออก รพ.สต.วังลูกช้าง ถูกน้ำท่วมขัง ทำให้ ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องไปรับยาเวชภัณฑ์ และพบแพทย์เดินทางลำบาก จึงต้องมีการ ย้ายอุปกรณ์และยาเวชภัณฑ์ไปไว้บนที่สูง ที่ให้ ประชาชนสามารถเดินทางตรวจรักษาและมารับ ยาได้สะดวก

สำหรับมวลน้ำยมที่เอ่อล้นตลิ่งในครั้ง นี้ เนื่องจากชลประทานได้ปิดประตูระบายน้ำยมลง นาน ที่คลอง DR2.8 เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำ

น้ำสูงกว่าแม่น้ำยมส่งผลให้มวลน้ำยมแบ่งระบาย ลงแม่น้ำน่านไม่ได้จึงไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่ตอน ล่างปลายน้ำของแม่น้ำยมในพื้นที่ อ.สามง่าม โปธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และ อ.โพทะเล รวม 4 อำเภอ 44 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม ขัง 1,015 ครอบครั

อ่างทองเร่งผันเข้าทุ่งผักไห่-ป่าโมก

ที่ จ.อ่างทอง นายศุภชัย มะพล ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ กล่าวว่า ขณะนี้ ทางกรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าทุ่งผักไห่-ป่าโมก ทำให้ชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำน้อย บางบาง หลวง คลองโพงผอง จะไม่สูงชันมากนักจะเป็นผลดี กับชาวบ้านสองฝั่งคลอง เพื่อเป็นการบรรเทาความ เดือดร้อน โดยกรมชลประทานจะเริ่มทยอยผัน น้ำเข้าทุ่งนาหรือทุ่งแก้มลิงอย่างต่อเนื่องไปจนถึง ระดับที่มีการทำประชาคมไว้ เช่นที่ทุ่งผักไห่ น้ำใน ทุ่งนาจะสูงประมาณ 1 เมตร ทุ่งป่าโมกสูงประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยเริ่มปล่อยตั้งแต่ หลังวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาแล้ว การผันน้ำเข้า ทุ่งนาต้องค่อยปล่อยน้ำเข้าไป พื้นที่ของประชาชนมี ความกังวลเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของยืนยันว่าการระบายน้ำ เข้าทุ่ง จะทำตามที่มีการทำประชาคมร่วมกันกับ ชาวนาและชาวบ้านไว้ ซึ่งการระบายน้ำเข้าไปใน ทุ่งตอนนี้อยู่ที่ 50-60 ลบ.ม./วินาที ศักยภาพของ การรับน้ำในแต่ละทุ่ง

ได้หัวรับมือได้ฝุ่นกระต้อน

สำนักข่าวรอยเตอร์และเอเอฟพีรายงาน ว่า เกาะได้หัวรับมือได้เปิดโรงเรียน สำนักงานต่างๆ และตลาดการเงินในวันที่ 2 ตุลาคม ขณะที่ เกิดฝนตกหนักและลมแรงในพื้นที่ตอนใต้ของ เกาะ รวมถึงได้พวยพประชาชนกว่า 10,000 คน ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ก่อนที่ได้ฝุ่นกระต้อน จะพัดขึ้นฝั่ง ขณะนี้ได้ฝุ่นกระต้อนมีความเร็ว ลมสูงสุด 173 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลม กระโชกแรง 209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลัง เคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองเกาสง เมืองท่า สำคัญของไต้หวันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 140 กิโลเมตร หลังได้ฝุ่นกระต้อนลดระดับ ความแรงลงเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะ พัดขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเกาสงหรือเมืองไถหนาน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17007

หน้า: 1 (บนซ้าย), 16

Col.Inch: 110.63 Ad Value: 132,756

PRValue (x3): 398,268

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อีจัน' จัดการน้ำท่วมชลฯ การันตีปีนี้กรุงเทพฯไม่ท่วม น้ำยมล้น'รพ.สต.'พิจิตรจรม

ในเช้าวันที่ 3 ตุลาคม

ด้านประธานาธิบดีโล่ ซิงเตอของไต้หวัน ได้เตือนว่าไต้หวันกระตือรือร้นที่จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงขอให้สาธารณชนระมัดระวังเป็นพิเศษหลังคาดการณ์ว่าไต้หวันจะพัดออกทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน

สำนักงานและโรงเรียนทั่วไต้หวันได้ประกาศหยุด เที่ยวบินภายในเกาะและบริการเรือข้ามฟากถูกยกเลิกทั้งหมดในวันที่ 2 ตุลาคม และมีการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศราว 250 เที่ยวบิน กระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าได้เตรียมทหารเกือบ 40,000 นาย พร้อมให้ความช่วยเหลือในเหตุบรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่ทางการได้แจกจ่ายกระสอบทรายและเคสลิ้นทางระบายน้ำในเมืองเกาสงเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมใหญ่ดังเช่นไต้หวันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ขณะนี้ไต้หวันกระตือรือร้นทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้ว 46 ราย ส่วนใหญ่มาจากเมืองไถจง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ภูเขาและมีประชาชนสูญหาย 1 รายในเมืองหยุนหลิน หลังบุคคลดังกล่าวตกลงไปในทะเลก่อนที่จะถูกกระแสพัดหายไป



เกษตรวันนี้..... ● สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ฝากบอกว่า ต้นสาบเสือถือเป็นวัชพืชนอกจากนำผลผลิตเจลแต้มผิว แล้วจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรยังพบว่าสามารถนำมาใช้ ป้องกันกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน ด้วงถั่วเขียว ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส สาเหตุโรคพืชได้อีกด้วย มีสารออก

ฤทธิ์ คือ limonene, pinene และ naphthoquinone มีวิธีการใช้ดังนี้..... ● 1. ต้น และใบ ฟึ่งลมให้แห้ง บดเป็นผง แชน้ำ 400 กรัม/น้ำ 8 ลิตร ถ้าใบอย่างเดียวใช้ 400 กรัม/น้ำ 8 ลิตร กวนตั้งทิ้งไว้ค้างคืน กรองเอากากออก นำมาฉีดพ่นทุก 7 วัน ป้องกัน และไล่หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก 2. นำต้นสาบเสือมาหมักด้วยเหล้าขาว 24 ชั่วโมง (500 กรัม/เหล้า 1 ลิตร) หมักค้างคืน กรองเอากากออกไปพ่นป้องกันกำจัดโรค พืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย และหนอนใยผัก และ 3. โปสตร 10 กรัมผสมกับ โปแห้ง 30 กรัม บดให้ละเอียด แล้วนำมากลุกั่วเขียว 100 กรัม สามารถป้องกัน กำจัดแมลงด้วงถั่วเขียว และมอดข้าวสาร..... ●

นายทะเล่าปลี

หนุนเกษตรกร-ผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผวจ.ลำพูน เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้การเกษตรยุคดิจิทัลและการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์” ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม “เจรจาธุรกิจออนไลน์-ออนไซต์” โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

โดยเนื้อหาจะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ เพื่อก้าวสู่การเป็นธุรกิจเกษตรยุคดิจิทัล ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม 40 ราย และยังมีการจับคู่เจรจาการค้า ทั้งออนไลน์และออนไซต์ โดยมีเทรดเดอร์ผู้ซื้อเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 8 ราย รวม 12 คู่เจรจา

นายโยธิน กล่าวว่า จุดเด่นของกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จ.ลำพูน และเชียงใหม่ ถือเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูง มีผลผลิตที่หลากหลายทั้งทางพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมที่พัก ที่มีความต้องการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ แต่ยังคงขาดการพัฒนาด้านการตลาดดิจิทัล และขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ที่คุ้มค่าและเป็นธรรม การจัดอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการเสริมศักยภาพให้กับเกษตรกร ด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดอนาคต และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27384

Col.Inch: 42.34 Ad Value: 76,212

หน้า: 10(ล่าง)

PRValue (x3): 228,636

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หุ่นเกษตรกร-ผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์

หรือกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อีกด้วย

ด้าน น.ส.ศศิพิมล ไชยแสนพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวเสริมว่า การอบรมในครั้งนี้เป่าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ 40 ราย และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถยกระดับรายได้และกระจายผลผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง โดยใช้ช่องทางทางการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่ใช้สินค้ามาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยการอบรมครั้งนี้ จะเน้นให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้พัฒนาศักยภาพและธุรกิจได้ในด้านต่าง ๆ เช่น การแสวงหาช่องทางตลาดในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการลูกค้าเดิม/ตลาดใหม่ การรู้จักเทรนด์สื่อการตลาดออนไลน์ 2024 และการวิเคราะห์เครื่องมือแต่ละชนิด.

เอฟทีเอไทย-จีนดันส่งออก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยมว่า สนค. ได้วิเคราะห์สถานการณ์การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างไทยและจีนในปี 66 ซึ่งมีร่วมกัน 2 ฉบับ ได้แก่ ตกลงทางการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-จีน ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 47 และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซป) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 64 เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าที่มีอยู่ พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยปัจจุบันไทยและจีนอยู่ภายใต้เอฟทีเอ

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ พบว่า สัดส่วนการขอใช้สิทธิต่อมูลค่าการส่งออก และนำเข้าของไทยสูงกว่าจีน แต่หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการขอใช้สิทธิ พบว่า จีนใช้สิทธิในมูลค่าสูงกว่าไทย โดยในปี 66 ไทยมีสัดส่วนขอใช้สิทธิ 60% ของมูลค่าส่งออกรวม ส่วนจีน 32% ขณะที่ไทยมีมูลค่าการใช้สิทธิ 20,578



พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนจีน 22,905 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ เมื่อเทียบสินค้าที่มีมูลค่าการขอใช้สิทธิสูงสุดของแต่ละประเทศ พบว่าไทยใช้สิทธิส่งออกทุเรียนสดสูงสุด ด้วยมูลค่า 4,021 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือใช้สิทธิส่งออก 100% ของมูลค่าส่งออกสินค้านี้ ขณะที่จีนใช้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด

ด้วยมูลค่า 2,464 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 97% “เอฟทีเอไทย-จีน สำคัญต่อการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของไทย โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพ เช่น ทุเรียน มันสำปะหลัง ซึ่งเห็นได้ว่าไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอได้สูง และยังมีโอกาสขยายการใช้ประโยชน์ได้อีกมากขึ้น ด้วยการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้ผู้ส่งออกไทยเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์การค้า.com เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนทางการค้าได้อย่างแม่นยำ”.